

รชนิรมณ์ หลุทัย. (2555). **ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนต่อการบริหารจัดการโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.** วิทยานิพนธ์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ). พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ลำยอง ปลั่งกลาง, อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ดร.ศิริมณี จรรยา

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนของนักเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการบริหารจัดการโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) เปรียบเทียบระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียน 4) เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนต่อการบริหารจัดการโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียน และ 5) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนกับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการบริหารจัดการโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การวิจัยครั้งนี้รวบรวมข้อมูลจากนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 370 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าที ค่าเอฟ และ Correlation

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีเพศหญิง มีอายุ 15 - 16 ปี วุฒิการศึกษาเดิมประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีสาขาที่ต้องการศึกษา คือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถานศึกษา คือโรงเรียนเทคนิคณิชยการอยุธยา และรายได้ของครอบครัวต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท ส่วนระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนของนักเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านบริหารหลักสูตร ด้านค่าเล่าเรียน ด้านสถานที่เรียนและทำเลที่ตั้ง และด้านบริการเสริม มีการตัดสินใจในระดับปานกลางทุกด้าน และส่วนความพึงพอใจของนักเรียนต่อการบริหารจัดการโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านกายภาพ ด้านกิจการนักศึกษา และด้านธุรการและการเงินมีผลต่อความพึงพอใจในระดับปานกลางทุกด้าน

นักเรียนที่มีอายุ วุฒิการศึกษา และสาขาที่ต้องการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน ส่วนนักเรียนที่มีอายุ วุฒิการศึกษา และสาขาที่ต้องการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจของนักเรียนต่อการบริหารจัดการโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน

ระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการบริหารจัดการโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระดับสูงถึงระดับต่ำมาก